

## **THÔNG BÁO SỐ 1**

### **VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024-2025**

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp THPT) lưu ý một số nội dung sau:

#### **1. Nguyên tắc xét tuyển:**

a. Học sinh phải có điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 đạt điểm chuẩn trúng tuyển của trường dự tuyển theo quy định.

b. Các nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) được xét tuyển bình đẳng (không phân biệt thứ tự ưu tiên), do đó nếu học sinh đã trúng tuyển vào trường theo bất cứ nguyện vọng nào đều thực hiện các thủ tục tuyển sinh cùng thời điểm được quy định tại Công văn số 2163/SGDĐT-QLT ngày 28/6/2024.

c. Học sinh đã trúng tuyển NV1 thì không được xét NV2, đã trúng tuyển NV2 thì không được xét tuyển NV3. Nếu học sinh không trúng tuyển NV1 sẽ được xét trúng tuyển NV2 (có Điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm), nếu học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 sẽ được xét trúng tuyển NV3 (có Điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2,0 điểm).

d. Học sinh muốn nhập học vào trường đã trúng tuyển thì phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến (trên cổng [tsdaucap.hanoi.gov.vn](http://tsdaucap.hanoi.gov.vn)) hoặc trực tiếp (từ 13h30 ngày 05/7/2024 đến 17h00 ngày 07/7/2024) vào trường đó theo quy định; đợt bổ sung (nếu có) từ ngày 12/7/2024 đến ngày 15/7/2024. Sau khi đã xác nhận nhập học, nếu nhà trường hạ điểm chuẩn (hoặc học sinh trúng tuyển sau phúc khảo), học sinh có thể làm thủ tục hủy xác nhận nhập học trường cũ (NV2 hoặc NV3) để thực hiện xác nhận nhập học tại trường trúng tuyển mới (không bắt buộc phải xác nhận NV2 hoặc NV3 thì mới được xác nhận NV1 sau hạ chuẩn hoặc sau phúc khảo).

#### **2. Công tác chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển:**

a. Các trường tải danh sách thí sinh trúng tuyển (NV1, NV2, NV3) từ 15h00 ngày 04/7/2024 trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành để phục vụ công tác tuyển sinh.

b. Các trường chủ động rà soát hệ thống máy tính có kết nối mạng internet để sẵn sàng phục vụ những thí sinh không có điều kiện về thiết bị điện tử khi thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến. Bố trí các cán bộ thường trực trong thời gian tuyển sinh (kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật).

c. Thông tin đầy đủ, chính xác và công khai cho học sinh/cha mẹ học sinh Kế hoạch tuyển sinh của trường theo hướng dẫn tại Công văn số 1006/SGDĐT-QLT ngày 08/4/2024 và Công văn số 2163/SGDĐT-QLT ngày 28/6/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

### 3. Công tác tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển

#### a. Hồ sơ tuyển sinh

- Phiếu kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp (*riêng học sinh tuyển thẳng sẽ sử dụng Quyết định công nhận trúng tuyển diện tuyển thẳng của Sở Giáo dục và Đào tạo*);

- Giấy khai sinh (*Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực*);

- Bằng tốt nghiệp THCS (*bản chính hoặc bản sao có chứng thực*) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (*đối với học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024*) do trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm GDNN-GDTX cấp;

- Học bạ (*Bản chính*);

- Căn cứ hợp pháp chứng minh **nơi thường trú** tại Hà Nội của học sinh (*hoặc của cha hoặc của mẹ hoặc của người giám hộ*): có thể sử dụng một trong các minh chứng như: CMND/CCCD, Phiếu cấp mã định danh, Phiếu xác nhận cư trú, ứng dụng VNeID mức 2...sao cho thuận tiện, phù hợp và đúng quy định; cán bộ tuyển sinh có thể sử dụng bản photo đối chiếu bản chính và ký xác nhận theo quy định. Trường hợp không có căn cứ, nhà trường cần phối hợp với Công an địa phương để xác minh theo quy định đảm bảo quyền lợi cho HS/CMHS;

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy cho phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới (nếu có);

- Giấy xác nhận “không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật” do chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú cấp (*đối với thí sinh tự do-là thí sinh đã tốt nghiệp THCS*).

#### b. Lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

- Cán bộ tuyển sinh phải đối chiếu thông tin trên **Phiếu báo kết quả thi** và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp với thông tin trong Danh sách trúng tuyển (*trên hệ thống CSDL ngành*) và các hồ sơ khác (*Học bạ, Giấy khai sinh, Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời...*) đảm bảo đầy đủ, chính xác, trùng khớp. Trường hợp phát hiện thông tin sai lệch hay bất thường phải **báo ngay** về phòng Quản lý thi để kịp thời xử lý theo quy định.

- Khi tiếp nhận hồ sơ cần có biên bản giao nhận; tổ chức kiểm đếm, đối chiếu từng hồ sơ với Danh sách trúng tuyển trên hệ thống CSDL ngành theo từng ngày/đợt tuyển sinh. Tuyệt đối không để sót hồ sơ nhập học của học sinh; chỉ được thực hiện thao tác **Duyệt hồ sơ** khi học sinh đã hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ nhập học theo quy định. Trường hợp học sinh cần rút hồ sơ hoặc hủy xác nhận nhập học, nhà trường tạo điều kiện hỗ trợ bỏ duyệt và hủy xác nhận trên hệ thống.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và phụ huynh tham gia tuyển sinh, nhất là việc thay đổi nguyện vọng đã xác nhận nhập học của học sinh và việc rút hồ sơ tuyển sinh nếu học sinh và gia đình có nguyện vọng, tuyệt đối không được giữ hồ sơ tuyển sinh khi học sinh và gia đình có nguyện vọng rút hồ sơ; đảm bảo luôn có cán bộ tuyển sinh thường trực trong giờ hành chính trong thời gian tuyển sinh.

Học sinh trúng tuyển nhất thiết phải tham gia xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp theo quy định, trong thời gian này nếu học sinh và phụ huynh có nguyện vọng nộp hồ sơ tuyển sinh thì các trường tạo điều kiện rà soát, kiểm tra và tiếp nhận theo đúng quy định. Các trường tuyệt đối không được thu các khoản ngoài quy định trong thời gian tuyển sinh./.